

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 22/7/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 1.411 mẫu và test nhanh 5.122 mẫu. Kết quả khẳng định có 117 ca dương tính (tăng 08 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, có 70 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 30 ca trong khu vực phong tỏa, 01 ca về từ vùng dịch (Bình Dương), 16 ca trong cộng đồng (kể cả 01 ca bỏ sung trước đây, ngụ ấp Bình Hoà, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh), phát hiện thông qua test sàng lọc. Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Sa Đéc phải phân luồng, giãn cách việc mua bán tại các chợ

Mặc dù thành phố đã phát phiếu đi chợ cho người dân vào các ngày chẵn hoặc ngày lẻ, tuy nhiên, số lượng người dân mua, bán tại các chợ còn khá đông, chưa giãn cách đúng quy định, nhiều mặt hàng không thiết yếu còn bày bán.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đã yêu cầu thành phố Sa Đéc phải phân luồng, giãn cách việc mua bán tại các chợ, đóng cửa các quầy, cửa hàng không thiết yếu, giảm thời gian hoạt động tại các chợ, đa dạng các hình thức giao hàng tận nhà, chuẩn bị các kênh phân phối, đầu mối lớn để cung ứng cho người dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phòng, chống dịch khu vực biên giới

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan có buổi thăm, kiểm tra các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự.

Bên cạnh thăm hỏi, động viên tinh thần các chiến sĩ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh mong muốn các lực lượng vượt qua khó khăn, điều kiện thời tiết bất lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với mục tiêu ngăn chặn, không để dịch xâm nhập vào địa bàn trên các tuyến giao thông. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Đẩy nhanh tiến độ 02 bệnh viện dã chiến tại Tân Hồng, Hồng Ngự

Mỗi bệnh viện dã chiến có quy mô 500 giường, nhằm phục vụ kịp thời công tác cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho người mắc bệnh Covid-19. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Dự tính, mỗi bệnh viện có tổng mức đầu tư là 25,7 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong năm 2021.

Bệnh viện dã chiến gồm các hạng mục xây dựng: Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình, Khu nghỉ nhân viên kỹ thuật, Khu tiếp nhận và hậu cần y tế, các hạng mục phụ và hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Quy định về vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đối với các phương tiện có thể nhận diện, kiểm tra thông tin qua mã QRCode trên giấy nhận diện do các Sở Giao thông vận tải cấp, sử dụng phần mềm để quét mã QR (hạn chế tiếp

xúc gần), căn cứ thông tin trong thẻ nhận diện thì không cần kiểm tra giấy vận tải của phương tiện.

Đối với các phương tiện chưa được cấp thẻ nhận diện thì thực hiện kiểm tra Giấy vận tải.

Đặt biệt ưu tiên rút ngắn thời gian kiểm tra đối với các phương tiện có niêm yết nhãn “HÀNG MAU HỒNG” vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh v.v., có thời gian sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. 1.986 công nhân tại Khu Công nghiệp Sa Đéc âm tính với SARS-CoV-2

Theo kết quả từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp, 1.986 mẫu xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR (mẫu gộp 10) của công nhân ở 18 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Sa Đéc đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 20/7, CDC tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Đoàn y bác sĩ tỉnh Bắc Giang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân của các doanh nghiệp còn hoạt động theo phương án 03 tại chỗ trong Khu C (xã Tân Quy Đông) và Khu C mở rộng (xã Tân Khánh Đông) thuộc Khu Công nghiệp Sa Đéc. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Thành phố Cao Lãnh sẽ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn thể người dân

Đối tượng xét nghiệm là tiểu thương các chợ truyền thống; nhân viên, công nhân các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn đang hoạt động; nhân viên của các ngân hàng; các lực lượng tham gia phòng chống dịch như: ban chỉ đạo và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ (y tế, công an, quân sự, dân quân, dân phòng, thanh niên, phụ nữ v.v.); nhân viên bán hàng, giao hàng các cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị v.v..

Ngoài ra còn có các đối tượng là F2, F3 và những hộ lân cận; đối tượng từ vùng dịch đang theo dõi tại nhà; giảng viên, giáo viên; học sinh, sinh viên; toàn thể nhân dân trong thành phố; các đối tượng phát sinh theo thực tế. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Tiếp nhận ý kiến cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh qua email và đường bưu điện

Thời gian tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri bắt đầu từ ngày 22/7 đến hết ngày 05/8 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, hộp thư điện tử của Trang tin Đại biểu nhân dân Đồng Tháp (banbientapdbnndt@gmail.com) hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (số 6, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949